

## รายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๔๓ /๒๕๕๗

### เรื่อง ประทวนสินค้าและเงินจากการจำหน่ายข้าวเปลือกตามโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกของรัฐบาล ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำร้องที่ ๕๙๗/๒๕๕๖ ว่า เกษตรกรอำเภอเมืองพิจิตร โปะทะเล บางมูลนาก และบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน ๒๒๕ คน ได้นำข้าวเปลือกไปจำหน่ายกับบริษัทแห่งหนึ่ง ในระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้ส่งใบขนถ่ายสินค้าข้าวเปลือกและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบประทวนสินค้าจากการจำหน่ายข้าวเปลือกจาก อ.ต.ก. เพื่อนำไปยื่นรับเงินจากการจำหน่ายข้าวเปลือกตามโครงการรับจำหน่ายของรัฐบาล ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอให้ติดตามใบประทวนสินค้าและเงินที่ผู้ร้องจะต้องได้รับจากการจำหน่าย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แล้วเห็นว่า สมควรให้มีมาตรการการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้อง ซึ่งเป็นเกษตรกรอำเภอเมืองพิจิตร โปะทะเล บางมูลนาก และบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ดังนี้

#### มาตรการการแก้ไขปัญหา

๑. คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบออกใบประทวนสินค้าให้แก่ผู้ร้อง ซึ่งเป็นเกษตรกรอำเภอ โปะทะเล บางมูลนาก และบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ที่นำข้าวเปลือกไปจำหน่าย ณ สถานที่รับจำหน่าย ของบริษัทแห่งหนึ่งและไม่ได้รับใบประทวนสินค้า จำนวน ๑๓๑ ราย
๒. คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบออกใบประทวนสินค้าให้แก่ผู้ร้อง ซึ่งเป็นเกษตรกร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ที่นำข้าวเปลือกไปจำหน่าย ณ ท่าข้าวหวดง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และไม่ได้รับใบประทวนสินค้า จำนวน ๙๔ ราย

#### ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการดำเนินการในเรื่องนี้ โดยประเด็นตามคำร้องเป็นเรื่องเฉพาะกรณีเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ไม่ได้รับใบประทวนสินค้าอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ซึ่งผ่านผู้แทนที่มีพฤติการณ์ทำให้เกษตรกรเข้าใจได้ว่าเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการแทน การดำเนินการของตัวแทนอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนำมาสู่การร้องเรียนย่อมมีความสำคัญที่ต้องทำเป็นบทเรียน จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันตามหลักระบบรัฐสภาในผลแห่งการกระทำ ของ  
ตัวแทนในทุกกรณี อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ประกาศต่อสาธารณะ และรัฐสภา

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีได้มุ่งหมายตรวจสอบในประเด็นการกระทำที่เป็น  
การทุจริตแต่อย่างใด ด้วยเหตุที่องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงได้ดำเนินการแล้ว ดังนั้นหากหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และสืบสวนและสอบสวนแล้วพบว่า มีการกระทำผิดก็ต้องหาตัว  
ผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง ต่อไป

๓. การกระทำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกของรัฐบาลในการดำเนิน  
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ในส่วนที่อาจมีการกระทำการทุจริต จึงเห็นสมควรแจ้ง  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ดำเนินการต่อไป